
 (สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
วันอังคารที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง 
*************** 

ผู้มาประชุม 
๑.นายประมวล  ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง    
๒.นางสาวนิภาพร  วิชัยพรหม รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑  
๓.นายเทิดชัย  อุทัยวี รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒ 
๔.นายทิพโสตะ พิมพาเลีย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
๕.นายบุญหลอม  ตรีเมฆ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง                  
๖.นายเรืองฤทธิ์  พิมพบุตร ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง 
๗.นายเฉลิมชัย  ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
๘.นายสุพัฒน์  สองสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 
๙.นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง  
๑๐.นายศราวุฒิ  ศรีคำ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง   
๑๑.นายปรีชา  จันทร์หอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๑๒.นายสมสี  อัมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๑๓.นายศิวกร  นามเดช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 
๑๔.นายโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 
๑๕.นางเสถียร  ประสีระเตสัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๑๖.นายนราวิชญ์  สายกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๑๗.นางบุญเพ็ง  อินธิสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
๑๘.นายชัยวชิิต  บุญเกื้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 

ผู้ไม่มาประชุม 
     -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.นางสาวพิณประภา ไชยทองพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒.นางรุ่งฤดี  ศรีทะจักร์ หัวหน้าสำนักปลัด  
๓.นางสาวสุมัทนา  แก้วเสนา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๔.นางบุษบา  เพชรนอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
๕.นางวีณา  พึ่มชัย หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
๖.นางพรรณี   ศิริหัตถ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๗.นางสาวอรปรียา  แผนบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
๘.นางสาวนฤมล  จันทลา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
๙.นายปพนธนัย  ชาดวัฒนา ผู้อำนวยการกองช่าง 
๑๐.นางสาวศิริพร  พร้อมใจ ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๑. นางวินัดดา  รูย ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๒. นางสาวภานุมาศ  พันธุ์โพธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๓. นางสาวบุษบา  อริยศรีวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
๑๔. นางสาวทัศนีย์  ศิริบุตร นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ  

/๑๕.นางสาวสาวิตรี..... 



-๒- 
 

๑๕. นางสาวสาวิตรี  อุปชา นิติกรปฏิบัติการ 
๑๖.นายวิวรรธน์  โคตรภธูร ผู้ช่วยนิติกร 
๑๗.นางสาววนิดา  บุญกระจ่าง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๘.นางสาวเบญจมาศ ชูบุญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๙.นางสาวนิภาพร  สายกัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๒๐.นางหทัยรัตน์  สารมานิตย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
๒๑.นางสาวจุฑามาศ  ชาติวงค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๒.นางนิตยา  มะณี ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 
๒๓.นายโกฏษฐา  ใครบุตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
๒๔.นายสมนึก  ยันตะพันธ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  
๒๕.นางสาวพจนา  สมบัติศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ 
๒๖.นายเนตรนพงษ์  ศรีเสน่ห์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
๒๗.นายศราวุฒิ  มงคลนำ นายช่างสำรวจชำนาญงาน   

เริ่มประชุม  เวลา ๐๘.๓๐ น. 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง 
(เลขานุการสภาฯ)  หลวง ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ว ันน ี ้ เป ็นว ันประช ุม สมัยสามัญ สมัยที ่  ๒ คร ั ้งท ี ่  ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ กระผม                 
นายศราวุธ ศรีคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๒ ทำหน้าที่เลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ขออนุญาตอ่านประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง 

 ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๔ 
เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 
             ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕
   พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่              
   ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง และอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๒๔ และ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  และนัดประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหนองหลวง ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนอง
หลวง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
.......................................................................................  

 
                     (นายเฉลิมชยั ประทุมพงษ์) 

                   ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
/ขณะนี้เวลา..... 



   -๓- 

ขณะนี้เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
จำนวน ๑๒ ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
หลวง เท่าที่มีอยู่ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำหน้าที่ประธานและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์  (จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเมื่อเสร็จแล้ว ประธานสภาฯเข้านั่งประจำที่นั่ง) 
(ประธานสภาฯ) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง กล่าวสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
(ประธานสภาฯ) ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง 
ท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 
๒๕๖๔  

ที่ประชุม รับทราบ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ลำดับต่อไป เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ตาม 
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ทางฝ่ายสภาฯไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 
(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม                    รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำป ี พ.ศ.  
(ประธานสภาฯ) ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง มีความ

ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีการ
แก้ไข ผมจะขอมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงครั้งที่ผ่านมา 
ขอให้ยกมือครับ ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นับจำนวน  ผู้เห็นชอบ  ไม่
เห็นชอบ และงดออกเสียง ด้วยครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ -เห็นชอบ   จำนวน  ๑๐ เสียง   
(เลขานุการสภาฯ) -ไม่เห็นชอบ   จำนวน    -  เสียง 

-งดออกเสียง  จำนวน   ๒ คน  ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ -ผมจะขอสรุปมติที่ประชุมสภาฯ ในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งท่ีผ่านมา 

/-เห็นชอบ..... 



-๔- 
 

   -เห็นชอบ  จำนวน  ๑๐ เสียง 
   -ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
   -งดออกเสียง จำนวน  ๒ เสียง /๑.ประธานสภาฯ  ๒.รองประธานสภาฯ  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักปลัด) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์  ขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบขอเรียนเชิญครับ  
(ประธานสภาฯ) 

นายประมวล  ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
(นายกเทศมนตรี)  หนองหลวงที่ทรงเกียรติ ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมน 
   ตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
   ท่านผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ก่อนที่จะเข้าญัตติผมขออนุญาต 
   เล่าความเป็นมาก่อนที่จะเสนอญัตติเรื ่องการโอนงบประมาณ ให้ท่านประธานสภาฯ ท่าน
   สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนะครับ สาเหตุคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี 
   ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกข้อความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี ๒๕๔๗ ทั้งสิ้น ๓๓ ข้อ ซึ่งมีผลกระ
   ทบโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลตำบลหนองหลวง ซึ่งก่อนที่จะมี
   การขออนุมัติโอนงบประมาณปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น ทางฝ่ายบริหารก็พยายามแก้ไขแต่
   การแก้ไขนั้นจะต้องใช้งบประมาณซึ่งงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นสภาเทศบาล
   ตำบลหนองหลวงชุดที่แล้วไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้เลย เช่น ๑.ขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่
   ๖ บ้านหนองย่างชิ้นเป็นปัญหาค่อนข้างหนักมากเพราะเป็นช่วงหน้าฝน และ ๒.ขุดลอกร่าง
   ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับศาลาประชาคมหมู่ท่ี ๑ นี้ก็เป็นปัญหาน้ำท่วม เ ป ็ น ป ั ญ ห า
   หนักมาก ๓.ขุดลอกร่องระบายน้ำจากหน้าเทศบาลตำบลหนองหลวง ถึง หน้าโรงเรียนหนอง
   หลวงวิทยานุกูล ซึ่งเราก็มามองหางบประมาณ ทั้ง ๓ โครงการที่ผมเล่าให้ที่ประชุมฟังนั้นไปดู
   งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของเทศบาล
   ตำบลหนองหลวง เราก็ใช้เงินหมวดค่าใช้สอยซึ่งอยู่หน้าที่ ๔๖ ของเทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งหมวดค่าใช้สอยรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเราตั้ง
   ไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท(สามแสนบาทถ้วน) แต่มีข้อแม้ในการใช้คือ ๑.ใช้เพื่อเป็นค่าซักฟอกค่า
   ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ข้อ ๒.จ้าง
   เหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ผลิตน้ำประปา ข้อ ๓.ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นค่าจ้างเหมาบริการ
   ให้ผู้รับเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์
   หรือสิ่งก่อสร้าง สรุปก็คือหมวดนี้ไปใช้ได้เฉพาะค่าจ้างเหมาส่วนเราจะไปต่อเติมเสริมแต่ง
   ครุภัณฑ์นั้นไม่ได้ เราก็เลยใช้งบหมวดค่าใช้สอยไปจ้างเหมา ๓ โครงการ ๑.  ขุดลอกร่องระ
   บายน้ำ หมู่ที ่ ๖ บ้านหนองย่างชิ้น ๒.ขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที ่ ๑ ๓.การขุดลอกร่องระ
   บายน้ำจากหน้าเทศบาลตำบลหนองหลวง ถึง โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล ซึ่งจำนวนที่
   เขาให้ใช้นั้นถ้ามันเกินกรอบเขาก็จะต้องให้แบ่งจ่ายเป็น ๒ งวดบ้าง ๓ งวดบ้าง เพื่อให้เป็นไป
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ก็เรียน
   ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนะครับ ที่มาของการจ่ายเงินค่าจ้างเหมาและเรื่องการบริหาร
   จัดการในเรื่องสถานที่ ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ก็ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมตาม  
   ระเบียบวาระนะครับ    

นายประมวล ศรีมา ลำดับต่อไปผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ  
(นายกเทศมนตรีฯ)            /เรียน ประธานฯ..... 
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    เรียน ประธานภาเทศบาลตำบลหนองหลวงผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรี
   ตำบลหนองหลวง ขอเสนอญัตติเรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี                  
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักปลัด) 

เนื ่องจากเทศบาลตำบลหนองหลวง มีอำนาจหน้าที ่จ ัดบริการสาธารณะต้อง
ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนจึง
มีความจำเป็นต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในสำนักงาน(ห้องผู้บริหาร) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย 
ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

                   บันทึกหลักการและเหตุผล 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                (หน่วยงานสำนักปลัด)  

                                                  หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หน่วยงาน
สำนักปลัด) โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลหนองหลวง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๓,๑๐๐.- บาท 
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

โอนลดงบประมาณ ลำดับที่ ๑-๖ 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ

ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท(สอง
แสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท(สองแสนบาทถ้วน) โอนลด 
๑๒๐,๐๐๐.- บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๘๐,๐๐๐.-บาท
(แปดหมื่นบาทถ้วน) 

โอนตั้งรายการใหม่ ลำดับที่ ๑ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท

ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด ตั้งไว้ ๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน ๐ บาท โอนตั ้งรายการใหม่ ๑๖,๕๐๐.- บาท(หนึ่งหมื ่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๖,๕๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

โอนตั้งรายการใหม่ ลำดับที่ ๒ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน ๓ ชุด ตั้งไว้ ๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน ๐ บาท โอนตั้งรายการใหม่ ๑๘,๐๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๑๘,๐๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

โอนตั้งรายการใหม่ ลำดับที่ ๓ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  

/ครุภัณฑ์สำนักงาน..... 
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ครุภัณฑ์ สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ
(ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องเป็นราคาพร้อมติดตั้ง ตั้งไว้ ๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐ บาท โอนตั้งรายการใหม่ ๑๙,๕๐๐.- บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๙,๕๐๐.- บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

โอนตั้งรายการใหม่ ลำดับที่ ๔ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน สำหรับห้องประชุม
สภา จำนวน ๓ ชุด ตั้งไว้ ๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐ บาท โอนตั้งรายการใหม่ 
๑๘,๐๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๘,๐๐๐. -บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

  โอนตั้งรายการใหม่ ลำดับที่ ๕ 
  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้สำนักงาน สำหรับห้องประชุมสภา จำนวน ๑๒ ตัว ตั้งไว้ ๐ 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐ บาท โอนตั้งรายการใหม่ ๓๐,๐๐๐.-บาท(สามหมื่นบาท
ถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๐,๐๐๐.-บาท(สามหมื่นบาทถ้วน)  

  โอนตั้งรายการใหม่ ลำดับที่ ๖ 
  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ประเภท 

 ครุภัณฑ์ สำนักงาน รายการ ชุดโซฟาขาเหล็กจำนวน ๑ ชุด(โซฟาขาเหล็กพร้อมโต๊ะกลางทำ
จากไม้) ตั้งไว้ ๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐ บาท โอนตั้งรายการใหม่ ๑๘,๐๐๐. -
บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๘,๐๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นแปด
พันบาทถ้วน)  

  โอนลดงบประมาณ ลำดับที่ ๗ – ๙ 
  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั ้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐. -บาท(สองแสนห้าหมื ่นบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐๐,๓๘๘.-บาท(สองแสนสามพันแปดสิบแปดบาทถ้วน) โอนลด 
๕๑,๖๐๐.-บาท(ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๔๘,๗๘๘.-
บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)  

  โอนตั้งรายการใหม่ ลำดับที่ ๗ 
  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน รายการ โต๊ะประชุมเล็ก พร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภา ขนาด ๖๐x
๑๘๐x๗๖ ซม. จำนวน ๖ ตัว ตั้งไว้ ๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐ บาท โอนตั้ง
รายการใหม่ ๒๗,๐๐๐.-บาท(สองหมื ่นเจ็ดพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๒๗,๐๐๐.-บาท(สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

 โอนตั้งรายการใหม่ ลำดับที่ ๘  
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 
๑ ชุด CPU ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก ตั้งไว้ ๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐ บาท โอน 
 

/ตั้งรายการใหม่..... 



    -๗- 

ตั้งรายการใหม่ ๑๖,๐๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๑๖,๐๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

โอนตั้งรายการใหม่ ลำดับที่ ๙  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink  Tank 
Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้ ๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐ บาท โอนตั้งรายการ
ใหม่ ๘,๖๐๐.-บาท(แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๘,๖๐๐.-บาท(แปด
พันหกร้อยบาทถ้วน)  

โอนลดงบประมาณ ลำดับที่ ๑๐ – ๑๑ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐.-บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๖๒,๕๐๐.-บาท(หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โอนลด ๑๑,๕๐๐.-บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๑,๐๐๐.-บาท(ห้าหมื่นหนึ่ง
พันบาทถ้วน)  

   โอนตั้งรายการใหม่ ลำดับที่ ๑๐ 
   แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องบันทึกเสียง(ไฟล์WAVและMp๓รองรับMiceo SD Card 
ตัวเครื่องมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๔ GB มีใบรับประกัน จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐ บาท โอนตั ้งรายการใหม่ ๔,๐๐๐. -บาท(สี่พันบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔,๐๐๐.-บาท(สี่พันบาทถ้วน)  

   โอนตั้งรายการใหม่ ลำดับที่ ๑๑  
   แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้เย็น ๒ ประตู ขนาด ๕.๙ คิว จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๐ 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐ บาท โอนตั้งรายการใหม่ ๗,๕๐๐.-บาท(เจ็ดพันห้าร้อย
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗,๕๐๐.-บาท(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๓,๑๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   

                                         เหตุผล 
เนื ่องจากเทศบาลตำบลหนองหลวงมีอำนาจหน้าที ่จ ัดบริการสาธารณะ  ต้อง

ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพ่ืออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน 
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
สำนักงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือจะอภิปราย

ไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญเลยนะครับ 
/ที่ประชุม..... 



-๘- 

ที่ประชุม (ไม่มี) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงซักถามหรืออภิปราย ลำดับต่อไปผมจะขอมติที่ 
(ประธานสภาฯ)  ประชุมสภาฯ เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
   (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๓,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น 
   สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ขอให้ยกมือครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ -เห็นชอบ จำนวน  ๑๑  เสียง 
(เลขานุการสภาฯ) -ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
   -งดออกเสียง จำนวน  ๑ เสียง/ประธานสภาฯ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ สรุปมติที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ประธานสภาฯ)  (สำนักลปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๓,๑๐๐.-บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่น 
   สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   
   เห็นชอบ  จำนวน ๑๑ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
   งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง/ประธานสภาฯ   

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรื่อง ขออนุมัติโอนตั้งรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ประธานสภาฯ)  (กองช่าง) ผมขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯทราบครับ 

นายประมวล ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
(ประธานสภาฯ)  หนองหลวงที่ทรงเกียรติ ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการสภา
   เทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุม
   ทุกท่าน ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขอชี้แจงรายละเอียดให้ที่
   ประชุมสภาฯทราบดังนี้ 

    เรื่องเดิม 
    เทศบาลตำบลหนองหลวงได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
   ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน กองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
   พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค แต่ไม่ได้
   ตั้งงบประมาณไว้ นั้น 

    ข้อเท็จจริง  
    กองช่างเทศบาลตำบลหนองหลวง มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้าง โครงการ
   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ่อขยะ บ้านหนองหลวง หมู่ ๑ ประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งไม่ได้ตั ้งงบประมาณรองรับไว้จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณตั้งเป็น
   รายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ 

       บันทึกหลักการและเหตุผล 
เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                  (หน่วยงาน กองช่าง) 

    หลักการ 
ขออนุมัติโอนตั้งรายการใหม่เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(หน่วยงาน กองช่าง) โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 

/ประจำปีงบประมาณ..... 



                                   -๙- 
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลหนองหลวง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๗๐๐.-
บาท(ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

โอนลดงบประมาณ  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๑,๔๕๖,๙๘๐.-บาท(หนึ่งล้านสี่
แสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖๑๔,๖๔๐.-บาท
(หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โอนลด ๕๑,๗๐๐.-บาท(ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๖๒,๙๔๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบ
บาทถ้วน)   

โอนตั้งรายการใหม่  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าบ่อขยะ บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๕๑,๗๐๐.-
บาท(ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

        เหตุผล 
 เนื ่องจากเทศบาลตำบลหนองหลวงมีอำนาจหน้าที ่จัดบริการสาธารณะ ต้อง
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  จึงมีความจำเป็น
ที่จะโอนเพิ่มงบประมาณ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้อง  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข เปลี ่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของ
สภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง  เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ทางฝ่ายบริหารมีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาส่วนที่เราทำขณะนี้คือเป็นการแก้ไขปัญหา
(ประธานสภาฯ)  ส่วนมาก เพราะเราไม่มีงบประมาณตั้งไว้จึงได้นำมาหารือที่ประชุมสภาฯ ว่าในการใช้จ่าย     
   งบประมาณครั้งนี้ก็ได้ใช้งบประมาณจากกองช่าง ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
   ได้เสนอญัตตินั้น ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหามีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
   หนองหลวงท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายบ้างไหมครับถ้ามีก็เชิญเลยนะครับ 

นายนราวิชญ์ สายกัน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ ทต.เขต๑) หนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบล 

หนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนราวิชญ์ สายกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
ผมขอเสนอเรื่องความยาวของถนนที่จะดำเนินการ สามารถเพิ่มหรือขยายออกไปได้อีกหรือไม่
ครับจึงขอนำเรียนหารือผู้บริหารผ่านท่านประธานสภาฯครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเรื่องที่ท่านนราวิชญ์ สายกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
(ประธานสภาฯ)  หนองหลวง เขต ๑ ได้นำเรียนหารือครับ  

นายประมวล ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
(ประธานสภาฯ)  หนองหลวงที่ทรงเกียรติ ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการสภา
   เทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุม
   ทุกท่าน ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขอนำเรียนที่ประชุมสภาฯ 

/ว่าความจริง..... 



-๑๐- 

 
ว่าความจริงผมได้ให้กองช่างวัดระยะทางเข้าไป ๔๖ เมตร วงเงินมันเกินข้อจำกัดในการจ้าง
เหมา ถามว่าเรามีงบประมาณพอทำได้ไหม มีงบประมาณแต่ว่าถ้ามันเกินวงเงินเราจะต้องทำ
โครงการบรรจุเข้าในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เราจึงทำเพ่ือแก้ไขปัญหาบรรเทา
ความเดือดร้อนไปก่อนความจริงฝ่ายบริหารก็ยากจะทำถนนรอบบ่อขยะคือรถสามารถวิ่งรอบ
ได้เลย แต่มันจะต้องใช้งบประมาณที่มาก อันนี้ก็ขอนำเรียนผ่านไปยังท่านประธานสภาเทศบาล
ฯไปยังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เมื่อเราจะทำเทศบัญญัติเราก็มาคุยกันว่าเราจะ
ทำอย่างไรเกี่ยวกับบ่อขยะ ช่วงนี้ก็ขออนุญาตว่าเสนอเพื่อขอแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน
ไปก่อนนะครับ เพราะว่าประมาณวันสองวันที่ผ่านมาผมได้ให้พนักงานเอารถไปเกลี่ยบ่อขยะ
เทศบาลตำบลหนองหลวง พอวันหลังมาฝนตกรถเข้าไปไม่ได้เลยเพราะมีขยะมากองอยู่
ข้างหน้าทางเข้า ผมจึงขอนำเรียนที่ประชุมสภาฯผ่านท่านประธานสภาฯให้ทราบขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาฯทราบ มีสมาชิกสภา 
(ประธานสภาฯ)  เทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

นายสุพัฒน์ สองสี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(สมาชิกสภาฯ ทต.เขต ๒) หนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบล 

หนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุพัฒน์ สองสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต 
๒ ขอเรียนถามฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาฯว่า เราไปปรับงบประมาณของ กองช่าง แล้ว
กองช่างจะมีงบประมาณเพียงพอสำหรับจ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ไหมครับไม่ทราบ
ว่าปรับลดงบประมาณ เงินเดือน หรือ เงินที่เหลือจ่ายครับ ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์  ขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบครับ  
(ประธานสภาฯ) 

นายประมวล ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
(นายกเทศมนตรี)  หนองหลวงที่ทรงเกียรติ ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการสภา
   เทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุม
   ทุกท่าน ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขอชี้แจงรายละเอียดให้ที่
   ประชุมสภาฯทราบดังนี้ ผมได้หารือกับผู้อำนวยการกองช่างแล้ว ว่ามีเงินเหลือในแต่ละกองจะ
   มีกรอบอัตราเมื่อมีกรอบอัตราจะมีการตั้งงบประมาณไว้ เพ่ือจ่าย หรือจ่ายไม่หมดมันก็อาจเป็น
   เงินสะสม เงินคงเหลือซึ่งผมก็คุยกับท่าน ผู้อำนวยการกองช่างแล้ว ท่านผู้อำนวยการกองช่าง
   บอกว่ามันเหลืออีก ๓ เดือน งบประมาณรายจ่ายน่าจะพอและคงจะไม่ต้องโอนเพิ่มเป็น เงิน
   เดือนอีก เราก็เลยโอนส่วนนี้ไปตั้งจ่ายผมจึงขอนำเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึงท่าน
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เพ่ือทราบต่อไปครับ     

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ
(ประธานสภาฯ)  ทราบและ ท่านสุพัฒน์ สองสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ พอที่จะเข้าใจใน
    เรื่องดังกล่าวแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

ที่ประชุม   (ไม่มี) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงซักถามหรืออภิปราย ลำดับต่อไปผมจะขอมติที่ 
(ประธานสภาฯ)          ประชุมสภาฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
 

/๒๕๖๔ (กองช่าง)..... 



-๑๑- 
 
            ๒๕๖๔ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๗๐๐.- บาท(ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ด 
           ร้อยบาทถ้วน) ขอให้ยกมือครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ -เห็นชอบ จำนวน  ๑๑  เสียง 
(เลขานุการสภาฯ) -ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
   -งดออกเสียง จำนวน  ๑ เสียง/ประธานสภาฯ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ สรุปมติที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ประธานสภาฯ)  (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๗๐๐.- บาท(ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท 
                               ถ้วน) 
   เห็นชอบ  จำนวน ๑๑ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
   งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง/ประธานสภาฯ   

ระเบียบวาระท่ี ๔         ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
                                (สำนักปลัด) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์  ขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯทราบครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นายประมวล ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(นายกเทศมนตรี) หนองหลวงที ่ทรงเก ียรต ิ ท ่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที ่ปร ึกษา

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาลฯ ผู ้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที ่และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประมวล  ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขอชี้แจง
ญัตติเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(สำนักปลัด) ดังนี ้ เพื ่อให้สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง พิจารณาตามข้อปฏิบัต ิของ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้มีการแต่งตั้งผู้ที่จะมา
ทำหน้าที่รับผิดชอบในคณะกรรมการดังกล่าวจำนวน ๒ ท่าน ซึ่งคำสั่งของเทศบาลตำบลหนอง
หลวงที่ ๓๔๗/๒๕๖๒ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงคนก่อนได้แต่งตั้งไว้แล้วนะครับ
ประกอบด้วย ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ซึ่งครบวาระไปแล้ว ผู้ที่ยังไม่ครบ
วาระมี ๑ ท่าน คือคณะกรรมการลำดับที่ ๒.นายสมัย จันทิมา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนอง
หลวงสมัยที่แล้ว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการลำดับที่ ๓.นายทิพโสตะ พิมพาเลีย รอง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงสมัยที่แล้ว ซึ่งยังไม่หมดวาระ ส่วนคณะกรรมการลำดับที่ ๔. 
นายจีราวัฒน์  บุญพูล ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงสมัยที่แล้ว และคณะกรรมการ
ลำดับที่ ๕.นายทินวัฒน์ ประทุมรัตน์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงสมัยที่แล้ว 
คณะกรรมการลำดับที ่  ๔. และคณะกรรมการลำดับท ี ่  ๕. หมดวาระ ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั ้ง  เร ื ่อง กำหนดให้ม ีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔    

     บันทึกหลักการและเหตุผล                                                                        
เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ    

                                    หลักการ 
ตามที่เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้เข้าร่วมการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ในนามกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหลวงและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ 

/ออกประกาศ..... 



   -๑๒- 
 

ออกประกาศ เรื ่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเมื่อ
วันที ่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ให้มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้มี
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน 

            เหตุผล 
ด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลและนายกเทศมนตรี และจัดให ้ม ีการเล ือกตั ้ งภายในหกสิบว ันนับแต่ว ัน ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที ่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั ้นทำให้
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงชุดเดิมหมดวาระลง เพื่อให้การดำเนินงานและการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหลวง เป็นไปตามประกาศ
ดังกล่าว จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลหนองหลวงคัดเลือกสมาชิกสภา จำนวนสองคน ร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนต่อไป ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
เพ่ือพิจารณาด้วยครับ     

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯทราบ
(ประธานสภาฯ)  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรืออภิปรายไหมครับ 
   ถ้ามีก็เชิญได้เลยนะครับ 

ที่ประชุม  (ไม่มี) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้พิจารณาและเสนอรายชื่อเพื่อนสมาชิก      
(ประธานสภาฯ)  สภาฯ เพ่ือทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิก 

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน  
แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระขอให้ท่านเสนอรายชื่อได้เลยนะครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
(เลขานุการสภาฯ) หนองหลวงที่ทรงเกียรติ ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมน 

ตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผมนายศราวุฒิ ศรีคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ทำหน้าที่เลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ขอเสนอรายชื่อนายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหนองหลวง เขต ๒ ทำหน้าที ่รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง จำนวน ๒ ท่านรับรองครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นายปรีชา จันทร์หอม ผมขอรับรองครับ 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๑)   

นายสมศรี อัมวงศ์ ผมขอรับรองครับ 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๑)    
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้เสนอรายชื ่อคณะกรรมการกองทุน
(ประธานสภาฯ)  หลักประกันสุขภาพ อีก ๑ ท่านครับ 

/นายสุพัฒน์..... 



-๑๓- 
 

นายสุพัฒน์ สองสี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) หนองหลวงที่ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบล 
   หนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ
   กอง เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุพัฒน์ สองสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
   หนองหลวง เขต ๒ ขอเสนอรายชื่อนายโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
   หลวง เขต ๒ ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง จำนวน ๒ ท่านรับรองครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นายนราวิชญ์ สายกัน ผมขอรับรองครับ 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๑) 

นายศิวกร นามเดช ผมขอรับรองครับ 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๑) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ือนสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนเพ่ิม
(ประธานสภาฯ)  เพ่ือเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอีกไหมครับ 

ที่ประชุม  (ไม่มี) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เพ่ือให้ความเห็นชอบสมาชิกสภาฯจำนวน 
(ประธานสภาฯ) ๒ ท่าน ที ่ได้ร ับการเสนอรายชื ่อให้เป็นตัวแทนสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพื ่อเป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอให้ยกมือนะครับ 

นายศราวุฒิ ศรีคำ -เห็นชอบ   จำนวน  ๑๐  เสียง 
(เลขานุการสภาฯ) -ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
   -งดออกเสียง จำนวน  ๒ เสียง /๑.ประธานสภาฯ ๒.รองประธานสภาฯ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเพื่อแต่งตั้งเป็น
(ประธานสภาฯ)  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ๑.นายไพบูลย์ กาบไกร 

แก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ทำหน้าที่รองประธานสภาฯ และ ๒.นาย
โชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
-เห็นชอบ  จำนวน ๑๐ เสียง 
-ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
-งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง/๑.ประธานสภาฯ ๒.รองประธานสภาฯ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะดำเนินการ 
(ประธานสภาฯ) ประชุมในระเบียบวาระการประชุมสภาฯต่อไป ครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เห็นชอบการกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ 
(สำนักปลัด)  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯทราบครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประมวล  ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(นายกเทศมนตรี) หนองหลวงที่ทรงเกียรติ ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษา 

/นายกเทศมนตรี..... 



-๑๔- 

 นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่าน
ปลัดเทศบาล ผู้อำนายการกอง เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประมวล ศรีมา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขออนุญาตเสนอญัตติ เรื่อง การกำหนดความเหมาะสมของ
การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ภายในตำบลหนองหลวง ตามท่ีเทศบาลตำบลหนอง
หลวงมีความประสงค์ที่จะขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ จำนวน ๓ แปลง ได้แก่ แปลงที่ ๑ ที่ดิน
ป่าหัวหนองบ้านหนองหลวง ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ ๒๒๙๑๗ เนื้อที่ ๘๐๐ ไร่ 
๓ งาน ๙๓ ตารางวา แปลงที่ ๒ ที่ดินศาลาที่พักริมทางสาธารณประโยชน์ พัทยา ๓ ตาม
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ สน ๑๘๐๑ เนื้อท่ี ๔๕ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวา แปลงที่ ๓ ที่ดิน
หนองหลวงสาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ สน ๑๖๖๙ เนื้อที่ ๔๙๓ 
ไร่ ๙๐ ตารางวา แต่ปรากฏว่าที่ดินสาธารณประโยชน์ บริเวณท่ีเทศบาลตำบลหนองหลวงขอใช้
ไม่อยู ่ในโซน หรือแผนการใช้ที ่ดินตามที่จังหวัดสกลนครกำหนดให้ส่วนราชการใช้ที ่ดิน
สาธารณประโยชน์ไว้ เมื ่อปี ๒๕๔๔ การที ่จะขอเปลี ่ยนแปลงโซนนิ่งจากที ่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นประเภทใช้ประโยชน์ทางราชการต้องได้รับการ
พิจารณา กำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะจากสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง และประชาคมหมู่บ้าน จึงจะสามารถดำเนินการขอใช้หรือขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการถอนสภาพการ
ขึ้นทะเบียน และการจัดหาประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
นั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นขอใช้ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน 
๓ แปลงดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ ่งเดิมเคยสงวนไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงขอให้สภา
เทศบาลตำบลหนองหลวงพิจารณากำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ
ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ต่อไปขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหนองหลวงพิจารณาครับ เปิดไปดูเอกสารแผ่นที่ ๓ แผ่นขวาง ข้อมูลที่ดินแปลงที่ ๑ 
ประกอบด้วย  

๑.พ้ืนที่สาธารณะดูภาพถ่ายทางอากาศประกอบนะครับ เอกสารแผ่นที่ ๕ ที่ดินส่วนนี้
ป่าหัวหนองบ้านหนองหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ ตำบลหนองหลวง เลขท่ี ๒๒๙๑๗ จำนวน ๘๐๐ ไร่ 
๓ งาน ๙๓ ตารางวา ขณะนี้เราขอใช้เป็นบ่อทิ้งขยะ ๑๕ ไร่ เราใช้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ผ่านสภา
เทศบาลตำบลหนองหลวง 

  ๒. แปลงเกษตรตำบลหนองหลวง และภูเขาหนองหลวง จำนวน ๑๘๐ ไร่ซึ่งต่อไปก็จะ
เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่นะครับ  

  ๓. พื้นที่ว่างเปล่า ๓ แยกหนองหลวง ท่านดูแผนที่ทางอากาศประกอบไปด้วยนะครับ 
ซึ่งเราใช้ Google earth แผ่นที่ ๑ บ่อขยะ แผ่นที่ ๒ เราใช้ภาพถ่ายทางอากาศทั้งหมดนะครับ
ที่เป็นแปลงเกษตรและเป็นภูเขาหนองหลวง ซึ่งมีจำนวนเนื้อที่ ๑๘๐ ไร่ แผ่นที่ ๓ ที่ว่างเปล่า
จากสามแยกเข้ามาข้างโรงเรียนหนองหลวงศึกษา พื้นที่ ๑๕๐ ไร่ ซึ่งแปลงที่ ๑ จาก ๘๐๐ ไร่ 
เราขอใช้ ๓ กรณี กรณีแรกเป็นบ่อทิ้งขยะ จำนวน ๑๕ ไร่ แปลงที่ ๒ คือเป็นที่ทำการเกษตร
รวมทั้งภูเขาดินที่เราจะไปปรับพื้นที่ให้เป็นป่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๑๘๐ ไร่ พื้นที่
ว่างเปล่าจากบริเวณสามแยกเข้ามา จำนวน ๑๕๐ ไร่ รวมที่ขอใช้จาก จำนวน ๘๐๐ ไร่ เป็น
จำนวน ๓๔๕ ไร ่ จ ึงขอนำเร ียนให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทราบ ผ ่าน
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาครับ 

นายประมวล ศรีมา ที่ดินแปลงที่ ๑. พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ป่าหัวหนองบ้านหนองหลวง ที่ตั้งหมู่ท่ี ๑ ตำบล 
(นายกเทศมนตรี) หนองหลวง  

 /ตามหนังสือ..... 



-๑๕- 

 ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ ๒๒๙๑๗ เนื้อท่ี ๘๐๐ ไร่ ๓ งาน ๙๓ ตารางวา  
 -บ่อท้ิงขยะตำบลหนองหลวง จำนวน ๑๕ ไร่ 
 -แปลงเกษตรตำบลหนองหลวงและภูเขาหนองหลวง จำนวน ๑๘๐ ไร่ 
 -พ้ืนที่ว่างเปล่าจากบริเวณสามแยกหนองหลวง จำนวน ๑๕๐ ไร่ 
 -รวมที่ขอใช้ จำนวน ๓๔๕ ไร่  
นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ ์ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงเรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนด 
(ประธานสภาฯ)            ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่ดินแปลงที่ ๑ พ้ืนที่

สาธารณประโยชน์ ป่าหัวหนองบ้านหนองหลวง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหลวง ให้ที่ประชุม
สภาฯ ทราบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดจะซักถามหรือจะอภิปรายไหมครับ 
ถ้ามีก็เชิญได้เลยนะครับ 

นายโชคเกษม หอมพันนา กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม 
หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ผมยังไม่เข้าใจเรื่องภาพถ่ายทาง
อากาศ ที่ดินแปลงที่ ๑ อยู่ตรงไหนครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเรื่องท่ีสมาชิกสภาฯมีขอสงสัยครับ  
(ประธานสภาฯ) 

นายประมวล  ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(นายกเทศมนตรี) หนองหลวงที ่ทรงเก ียรต ิ ท ่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที ่ปร ึกษา

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล 
ผ ู ้อำนวยการกอง เจ ้าหน้าที ่และผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมทุกท่าน ผมนายประมวล ศร ีมา 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขอชี้แจงเรื่องเอกสารนะครับ เอกสารแผ่นแรกเป็นบ่อขยะ
หลังสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง จำนวน ๑๕ ไร่ เราใช้ที่ดินแปลงนี้แล้วแต่ยังไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ผมขอชี้แจงเรื่องดังกล่าวเพียงเท่านี้นะครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงได้ชี้แจงให้ท่านโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภา 
(ประธานสภาฯ) เทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ทราบไปแล้วนั้น ท่านมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแล้วนะ

ครับ 

นายโชคเกษม หอมพันนา กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม 
หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ผมเข้าใจตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหลวงชี้แจงแล้วครับ ผมขอเสนอเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการบ่อ
ขยะของเทศบาลตำบลหนองหลวงในข้ันตอนต่อไปขอบคุณครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายประมวล ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(นายกเทศมนตรี) หนองหลวงที ่ทรงเก ียรต ิ ท ่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที ่ปร ึกษา

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประมวล ศรีมา 

/นายกเทศมนตรี..... 



-๑๖- 
 

 นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขอชี้แจงเรื่องบ่อขยะเทศบาลตำบลหนองหลวงครับ ถ้าอีก 
๓ ปีข้างหน้า ถ้าบ่อขยะเต็มเราต้องนำเรื่องเข้าสภาเทศบาลฯ เพื่อขอใช้ที่ดินอีกซึ่งขณะนี้เรา
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็คือเราใช้ที่ดินไปแล้วเรายังไม่ได้ขอสภาเทศบาลฯเลย ซึ่งเมื่อก่อนเรา
จะมีบ่อขยะหลังเทศบาลตำบลหนองหลวง เราจะใช้วิธีฝังกลบ ถ้าอีก ๓ ปีข้างหน้าบ่อขยะเต็ม
เราจึงมีความจำเป็นต้องนำเรื่องเข้าสภาเทศบาลฯ เมื่อเรื่องผ่ านสภาเทศบาลฯ และต้องทำ
ประชามติอีก ผมก็เลยมองว่าถ้าเราขอใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อบริหารจัดการขยะมากเกินไปเรา 

 อาจจะไม่ได้เลย ผมขอนำเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงผ่านไปถึงท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เหตุที่เราขอเพียง ๑๕ ไร่เพื่อจะทำให้สิ่งที่เราใช้ไปแล้ว
มันถูกต้องตามกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯทราบ                                                      
(ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ 

นายสุพัฒน์ สองสี กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุพัฒน์ 
สองสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ผมขอสอบถามเรื่องบ่อขยะเทศบาลฯ ที่
เราใช้กันสมัยที่แล้วผมจำได้ว่าสภาเทศบาลฯได้อนุมัติให้ใช้ไปแล้วนะครับ จำนวน ๑๕ ไร่ ก็ขอ
นำเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปถึงฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงด้วยนะครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายประมวล ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(นายกเทศมนตรี) หนองหลวงที ่ทรงเก ียรต ิ ท ่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที ่ปร ึกษา

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล 
ผ ู ้อำนวยการกอง เจ ้าหน้าที ่และผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมทุกท่าน ผมนายประมวล ศร ีมา 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ขอชี้แจงเรื ่องการขอใช้บ่อขยะเทศบาลฯ ครับ ทางฝ่าย
บริหารได้ไปตรวจสอบหลักฐานพบมีการประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖๑ แต่ว่าไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวมาขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) ทราบ ก็อาจจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติในการขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือ

ดำเนินการเรื่องบ่อขยะ คือตามระเบียบปฏิบัติต้องได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ก่อนนะครับ 
 ถึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย

เพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

นายโชคเกษม หอมพันนา กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม 
หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ผมขอสอบถามเรื่องการบริหาร
จัดการบ่อขยะ โดยมีกรณีมีคนนำเศษคอนกรีตนำมากองไว้ทำไมไม่ให้นำใส่ในหลุมขยะจะได้
กลบกันไปในตัวเลย และทางเข้าบ่อขยะก็เข้ายากผมอยากให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ
ที่เผาไม่ได้ด้วยครับ  

/นายเฉลิมชัย..... 
 



-๑๗- 
 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯทราบครับ  
(ประธานสภาฯ) 

นายประมวล ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
(นายกเทศมนตรี) หนองหลวงที ่ทรงเก ียรต ิ ท ่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที ่ปร ึกษา

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวย 
 การกอง เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบล

หนองหลวง ขอชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการบ่อขยะเทศบาลตำบลหนองหลวง ขณะนี้ทางฝ่าย
บริหารได้จัดการแก้ไขปัญหาเรื่องทางเข้าบ่อขยะโดยเทคอนกรีตทางเข้าบ่อขยะเรียบร้อยแล้ว 
ท่านโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ อาจจะไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มไลน์ของเทศบาลฯ ทางฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องเส้นทางเข้า
บ่อขยะ ซึ่งถ้ามันเรียบร้อยแล้วผมก็จะขออนุมัติจากสภาเทศบาลฯ เพื่อซื้อกล้องวงจรปิดติด
ตรงทางเข้าบ่อขยะ มีป้ายประกาศโดยเฉพาะเทศบาลฯหรือหน่วยงานอ่ืนที่จะนำขยะมาทิ้งต้อง
มีข้อปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ)             ทราบ  

นายศราวุฒิ  ศรีคำ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(เลขานุการสภาฯ) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายศราวุฒิ 
ศรีคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง ผมขอนำเรียนท่านประธานสภาฯ ว่าวาระนี้เป็นวาระที่ขอใช้พื้นที่ ๑๕ ไร่นะครับ
ในส่วนของการจะแก้ไขดำเนินการที่จะทำให้ขยะเป็นระบบระเบียบมันก็น่าจะเป็นวาระต่อไป 
ในวาระนี้ หัวข้อหลักๆ ก็คือการขอใช้พื้นที่ ๑๕ ไร่นะครับขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ผมจะขอมติสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เพื่อให้ความเห็นชอบเรื่อง การกำหนดความเหมาะ 
(ประธานสภาฯ)            สมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ เทศบาลตำบลหนองหลวง ตำบลหนองหลวง

อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ที่ดินแปลงที่ ๑  
 -พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ป่าหัวหนองบ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหลวง ตามหนังสือ 

สำคัญสำหรับที่หลวง เลขท่ี ๒๒๙๑๗ เนื้อที่ ๘๐๐ ไร่ ๓ งาน ๙๓ ตารางวา  
 -บ่อท้ิงขยะตำบลหนองหลวง จำนวน ๑๕ ไร่  
 -แปลงเกษตรตำบลหนองหลวงและภูเขาหนองหลวง จำนวน ๑๘๐ ไร่ 
 -พ้ืนที่ว่างเปล่าจากบริเวณสามแยกหนองหลวง จำนวน ๑๕๐ ไร่ 
 -รวมที่ขอใช้ จำนวน ๓๔๕ ไร่   
 ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ในการเปลี่ยนแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์

ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อความเหมาะสมที่จะให้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ ขอให้ยกมือ
ขึ้นครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ -เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ จำนวน  -   เสียง 
 -งดออกเสียง จำนวน ๑   เสียง/ประธานสภาฯ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ เรื่อง การกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์  
(ประธานสภาฯ)                    /แปลงที่ ๒..... 



-๑๘- 
 

 แปลงที่ ๒ ที่ดินศาลาที่พักริมหนองหลวงสาธารณประโยชน์(พัทยา ๓) ที่ตั้งหมู่ที่ ๑ ตำบล
หนองหลวง ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ สน. ๑๘๐๑ เนื้อที่ ๔๕ ไร่ ๒ งาน ๕๔ 
ตารางวา 

 -แหล่งท่องเที่ยวพัทยา ๓ จำนวน ๓๕ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวา 
 -ที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลหนองหลวง จำนวน ๑๐ ไร่   
 -รวมพ้ืนที่ขอใช้ จำนวน ๔๕ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวา(ขอใช้พื้นที่ท้ังหมด) 
 ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯทราบครับ  

นายประมวล ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ทรงเกียรติ 
(นายกเทศมนตรี) ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู ้อำนวยการกอง 

เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนอง
หลวง ญัตติที่ดินแปลงที่ ๑ ก็ผ่านไปแล้วนะครับ ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ดูเอกสารแผ่นขวางแผ่น
ที่ ๓ ให้ท่านสมาชิกสภาฯดูนะครับ ที่ดินแปลงที่ ๒ พื้นที่ศาลาพักริมทาง แผ่นที่ ๖ พื้นที่ศาลา
ที่พักริมหนองหลวงสาธารณประโยชน์ พัทยา ๓ ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 
ที่ สน ๑๘๐๑ จำนวน ๔๕ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวา ซึ่งเราใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพัทยา ๓ อยู่ 
๓๕ ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลตำบลหนองหลวง ซึ่งเราขอที่
ราชพัสดุใช้อยู่ที่ ๑ ไร่และเราขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพ่ิมอีก ๑๐ ไร่ รวมที่เราขอใช้ทั้งหมดจำนวน ๔๕ 
ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวาคือขอใช้พื้นที่ท้ังหมดในข้างพัทยา ๓ ซึ่งเรานำไปใช้ในความเหมาะสมที่
จะใช้ประโยชน์ในราชการมันจะมี ๓ หัวข้อ  

 ๑.ประชาชนใช้ร่วมกัน 
 ๒.ใช้ประโยชน์ในราชการ 
 ๓.ใช้ประโยชน์อื่น 
 ผมจึงนำเรียนสภาเทศบาลฯในครั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารตำบลหนองหลวงจะขอให้ทางฝ่ายสภา

เทศบาลตำบลหนองหลวง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้
ประโยชน์ในราชการ ผมจึงขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงผ่านท่าน
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวขอบคุณ
ครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงจะซักถามหรืออภิปรายอีกไหมครับ  

ที่ประชุม (ไม่มี) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เพ่ือให้ความเห็นชอบเรื่อง การ 
(ประธานสภาฯ) กำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ เทศบาลตำบลหนอง

หลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ที่ดินแปลงที่ ๒  
 พ้ืนที่ศาลาที่พักริมหนองหลวงสาธารณประโยชน์(พัทยา ๓) ที่ตั้งหมู่ท่ี ๑ ตำบลหนองหลวง 

ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขท่ี สน. ๑๘๐๑ เนื้อที่ ๔๕ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวา  
 -แหล่งท่องเที่ยวพัทยา ๓ จำนวน ๓๕ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวา 
 -ที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลหนองหลวง จำนวน ๑๐ ไร่ 
 -รวมพ้ืนที่ขอใช้ จำนวน ๔๕ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวา(ขอใช้พื้นที่ท้ังหมด)    
 ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ในการเปลี่ยนแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ 

/ประเภทพลเมือง..... 



-๑๙- 

 ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อความเหมาะสมที่จะให้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ ขอให้ยกมือ
ขึ้นครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ -เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง 
(เลขานุการสภาฯ)  -ไม่เห็นชอบ จำนวน  -   เสียง 
 -งดออกเสียง จำนวน ๑   เสียง/ประธานสภาฯ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ ์เรื่อง การกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์   
(ประธานสภาฯ) แปลงที่ ๓ พ้ืนที่หนองหลวงสาธารณประโยชน์(หนองน้ำหนองหลวง) ที่ตั้งหมู่ท่ี ๑ ตำบลหนอง

หลวง ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ สน ๑๖๖๙ เนื้อที่ ๔๙๓ ไร่ ๙๐ ตารางวา  
 -แหล่งท่องเที่ยวตำบลหนองหลวง จำนวน ๔๙๓ ไร่ ๙๐ ตารางวา(ขอใช้พื้นที่ท้ังหมด)   
 ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯทราบครับ  

นายประมวล ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ทรงเกียรติ 
(นายกเทศมนตรี) ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู ้อำนวยการกอง 

เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนอง
หลวง ผมขอชี้แจงที่ดิน แปลงที่ ๓ ที่ดินหนองหลวงสาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญ
สำหร ับท ี ่หลวง เลขท ี ่  สน ๑๖๖๙ เน ื ้อท ี ่  ๔๙๓ ไร ่  ๙๐ ตาราวาง ปรากฏว ่าท ี ่ดิน
สาธารณประโยชน์บริเวณที่เทศบาลตำบลหนองหลวง ขอใช้ไม่อยู่ในโซนหรือแผนการใช้ที่ดิน 
(Zoning) ตามที่จังหวัดสกลนครกำหนดให้ส่วนราชการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ไว้เมื่อปี 
๒๕๔๔ แต่เราขอใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดเพื่อเราจะได้นำงบประมาณ จากหน่วยงาน
ต่างๆ หรือ ของเทศบาลตำบลหนองหลวงไปลงได้โดยที่ไม่ขัดกับระเบียบใดๆก็ขอนำเรียนทา่น
ประธานสภาฯผ่านไปถึงท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพื่อทราบและเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาขอบคุณครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯครับ 
(ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายไหมครับ  

นายโชคเกษม หอมพันนา กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม 
หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ผมขอนำเรียนท่านประธานสภาฯ
ผ่านไปถึงฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง อยากให้ทางเทศบาลตำบลหนองหลวง
ดูแลความสะอาดวัชพืชที่มันขึ้นบริเวณริมฝั่งหนองหลวง เวลาที่ชาวบ้านหรือผู้ที่สัญจรไป -มา
มองเข้ามาแล้วดูแล้วสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และผมอยากเสนอว่าให้ทำเป็นประกาศ 
เรื่องการรักษาความสะอาดด้วยก็น่าจะดีนะครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบครับ  
(ประธานสภาฯ)  

นายประมวล ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ทรงเกียรติ 
(นายกเทศมนตรี) ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู ้อำนวยการกอง 

เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนอง
หลวง 

/ผมขอชี้แจง..... 



-๒๐- 
 

 ผมขอชี ้แจงเพิ ่มเติมครับ เรื ่อง การกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที ่ดิน
สาธารณประโยชน์ พื้นที่ทั ้งหมดเพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ถ้าเราจะเอา
งบประมาณลงไปในพ้ืนที่มันถึงจะไม่ขัดกับระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เราก็เลยต้องขอใช้
พื้นที่ก่อนนะครับเพราะว่าเราดำเนินการมาส่วนมากเราจะไม่รู้ข้อจำกัดของกฎหมายแม้แต่
ที่ดินในบริเวณต่างๆ ที่ว่างภายในหมู่บ้าน เช่น ทางผู้นำท้องถิ่นเอาต้นไม้ไปปลูกเลยมันจะขัด
กับระเบียบนะครับ ถ้าเป็นพื้นที่ประชาชนใช้ร่วมกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลฯ และขอมติประชาคมหมู่บ้านเราถึงจะใช้ได้นะครับ ส่วนการปรับปรุงนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
งบประมาณ ผมก็ดูในเรื่องนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เข้าหน้าฝนผมก็ได้ให้พนักงานออกไป
ดำเนินการพัฒนาตามเส้นทางในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน ผมก็จะรับเรื่องที่ท่านโชคเกษม หอม
พันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ เสนอมาเพื่อแก้ไขปรับปรุงบริเวณรอบ
หนองหลวงเพ่ือให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามต่อไปนะครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงที่ได้ชี้แจงเรื่องที่ท่านโชคเกษม หอมพันนา 
(ประธานสภาฯ) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ เสนอ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง

ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มอีกไหมครับ 
ที่ประชุม (ไม่มี) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เพื่อให้ความเห็นชอบเรื่อง การ 
(ประธานสภาฯ) กำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ เทศบาลตำบลหนอง

หลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ที่ดินแปลงที่ ๓ 
 พ้ืนที่หนองหลวงสาธารณประโยชน์ (หนองน้ำหนองหลวง) ที่ตั้งหมู่ท่ี ๑ ตำบลหนองหลวงตาม

หนังสือสำคัญที่หลวง เลขท่ี สน ๑๖๖๙ จำนวน ๔๙๓ ไร่ ๙๐ ตารางวา 
 -แหล่งท่องเที่ยวตำบลหนองหลวง จำนวน ๔๙๓ ไร่ ๙๐ ตารางวา(ขอใช้พื้นที่ทั้งหมด)  
 ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ในการเปลี่ยนแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ 
 ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อความเหมาะสมที่จะให้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ ขอให้ยกมือ

ขึ้นครับ 

นายศราวุฒิ  ศรีคำ -เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง 
(เลขานุการสภาฯ) -ไม่เห็นชอบ จำนวน  -   เสียง 
 -งดออกเสียง จำนวน ๑   เสียง/ประธานสภาฯ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์  ผมจะสรุปมติที่ประชุมสภาฯ ญัตติ เรื่อง การกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ 
(ประธานสภาฯ)  ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินจำนวน ๓ แปลงในการเปลี่ยนแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ 
 ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อความเหมาะสมที่จะให้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ ดังนี้ 
 ๑.ที่ดินแปลงที่ ๑.พื้นที่สาธารณประโยชน์ ป่าหัวหนองบ้านหนองหลวง ที่ตั้งหมู่ที่ ๑ ตำบล

หนองหลวง ตามหนังสือสำคัญที่หลวง เลขที่ ๒๒๙๑๗ จำนวน ๘๐๐ ไร่ ๓ งาน ๙๓ ตารางวา  
 -บ่อท้ิงขยะตำบลหนองหลวง จำนวน ๑๕ ไร่ 
 -แปลงเกษตรตำบลหนองหลวงและภูเขาหนองหลวง จำนวน ๑๘๐ ไร่ 
 -พ้ืนที่ว่างเปล่าจากบริเวณสามแยกหนองหลวง จำนวน ๑๕๐ ไร่ 
   (รวมพื้นที่ขอใช้ จำนวน ๓๔๕ ไร่) 
 มติที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ในการเปลี่ยนแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ 
 ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อความเหมาะสมที่จะให้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ  
 

/-เห็นชอบ..... 



-๒๑- 
 

 -เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ จำนวน  -   เสียง 
 -งดออกเสียง จำนวน ๑   เสียง/ประธานสภาฯ 

 ๒.ที่ดินแปลงที่ ๒ พื้นที่ศาลาที่พักริมหนองหลวงสาธารณประโยชน์(พัทยา ๓) ที่ตั้งหมู่ที่ ๑ 
ตำบลหนองหลวง ตามหนังสือสำคัญที่หลวง เลขที่ สน.๑๘๐๑ จำนวน ๔๕ ไร่ ๒ งาน ๕๔ 
ตารางวา  

 -แหล่งท่องเที่ยวพัทยา ๓ จำนวน ๓๕ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวา  
 -ที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลหนองหลวง จำนวน ๑๐ ไร่ 
   (รวมพื้นที่ขอใช้ จำนวน ๔๕ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวา ขอใช้พื้นที่ท้ังหมด)  
 มติที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ในการเปลี่ยนแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ 
 ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อความเหมาะสมที่จะให้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ  
 -เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ จำนวน  -   เสียง 
 -งดออกเสียง จำนวน ๑  เสียง/ประธานสภาฯ 

 ๓.ที่ดินแปลงที่ ๓ พ้ืนที่หนองหลวงสาธารณประโยชน์ (หนองน้ำหนองหลวง) ที่ตั้งหมู่ที่ ๑ 
ตำบลหนองหลวง ตามหนังสือสำคัญที่หลวง เลขที่ สน ๑๖๖๙ จำนวน ๔๙๓ ไร่ ๙๐ ตารางวา 

 -แหล่งท่องเที่ยวตำบลหนองหลวง จำนวน ๔๙๓ ไร่ ๙๐ ตารางวา (ขอใช้พ้ืนที่ทั้งหมด)  
 มติที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ในการเปลี่ยนแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ 
 ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อความเหมาะสมที่จะให้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ  
 -เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ จำนวน  -   เสียง 
 -งดออกเสียง จำนวน ๑  เสียง/ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ๖.๑ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ก็ขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงชี้แจงเรื่องนี้ให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 
(ประธานสภาฯ) ครับ 

นายประมวล  ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ทรงเกียรติ 
(นายกเทศมนตรี) ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู ้อำนวยการกอง 

เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนอง
หลวง ขออนุญาตชี้แจงเรื่อง  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยการลงมติขออนุมัติใน
ครั้งนั้น มันคัดกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มีข้อจำกัดเงินเหลือจ่ายหรือเงินสะสม ซึ่ง
โครงการนั้นก็ได้เผยแพร่ออกไป โดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านก็
ติดตามโครงการดังกล่าวแต่พอมาดูระเบียบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่านำไปใช้ไม่ได้เพราะว่ามัน
คัดกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ผมได้นำเรียนไปแล้วเราก็เลยขอแจ้งที่ประชุมขอยกเลิก 

/โครงการฯ..... 



-๒๒- 

 โครงการฯทั้ง ๕ โครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยกเลิกขอขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงเรื่อง  การประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาฯ) ตำบลหนองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที ่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่ ๑๓ เดือน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมสภาฯทราบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดมีข้อ
สงสัยจะซักถามหรืออภิปรายก็ขอเชิญได้เลยนะครับ 

นายโชคเกษม หอมพันนา กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม 
หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ผมขอสอบถามเรื่อง การอนุมัติให้
จ่ายเงินสะสมครั้งที่แล้ว ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ทำไมไม่ชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวงทราบครับ แล้วสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงก็ไม่เข้าใจในเรื่ องนี้ก็ขอให้
ทางผู้ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ให้ที่ประชุมสภาฯทราบครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวงได้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) ทราบครับ  

นายเรืองฤทธิ์  พิมพบุตร กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคาราพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
(ปลัดเทศบาลฯ) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ผู ้อำนายการกอง 
เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเรืองฤทธิ์  พิมพบุตร ปลัดเทศบาลตำบลหนอง
หลวง ผมขอชี้แจงเรื่อง การอนุมัติจ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไป ดังต่อไปนี้ 

  ๑.ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี ่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายดได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

  ๒.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

  ๓.ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

  ๔.เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  

  ข้อ ๘๙/๑ ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย
และจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่าย
จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่
ต้องด้วยเงื่อนไข การใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองสะสมตามข้อ ๘๗ และข้อ ๘๙ 

/ปลัดกระทรวง..... 
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 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสม 
 หรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง

ตอนนั้นมันจะมีหนังสือสั ่งการของกระทรวงมหาดไทยมาตลอด และผมก็ยอมรับว่าเป็น
ความผิดพลาดของฝ่ายเสนอ ผมก็ยอมรับในเบื้องต้นซึ่งสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงก็ได้
อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลมาโดยตลอด แต่
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยออกมาตลอด และมีข้อยกเว้นก็คือให้สนับสนุนทาง
เศรษฐกิจ ตอนนั้นก็เลยนำโครงการต่างๆ เข้าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่เมื่ออนุมัติแล้วเรา
ก็ดูระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ข้อ ๘๙ ดูแล้วว่าไม่สามารถ
ทำได้ วันนี้ผมก็เลยนำเรียนทางฝ่ายบริหารทราบนะครับ เนื่องจากการที่จะจ่ายเงินสะสมต้อง
ทำในลักษณะเพื ่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ ่งประชาชนก็ได้รับความ
เดือดร้อนจริงๆ นะครับและตามระเบียบก็คือให้กันเงินไว้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ที่ประมาณการไวใ้น
เทศบัญญัติ เช่นงบประมาณในเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๖ ล้าน ระเบียบให้กันเงินไว้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ก็คือต้องกันเงินไว้ ๕ ล้าน
กว่าบาท แต่ในข้อเท็จจริงเรามีเงินสะสม ๖ ล้านบาบ และให้กันเงินเดือนค่าตอบแทนไว้ ๓ 
เดือน ซึ ่งทางกองคลังรายงานว่างบประมาณไม่เพียงพอก็เลยไม่สามารถดำเนินการเรื ่อง
โครงการฯที่อนุมัติไว้ได้นะครับ ผมก็ขอรับความผิดพลาดของฝ่ายเสนอก็ขอนำเรียนท่าน
ประธานสภาฯผ่านไปถึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทราบต่อไปขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่อง การประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ) เทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๓ เดือน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้ทางสภาเทศบาลฯ ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่าน
ใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

นายโชคเกษม หอมพันนา กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม 
หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ผมขอสอบถามเพิ่มเติมครับ ตามที่
ทางท่านปลัดเทศบาลฯได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายเงินสะสมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุม
สภาฯทราบแล้วนั้น ผมสงสัยว่าในเมื่อเรากันเงินไว้แล้วทำไมไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้ชี้แจงเรื่องที่ ท่านโชคเกษม หอมพันนา 
(ประธานสภาฯ) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ สอบถามเพ่ิมเติมครับ 

นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่เคาราพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
(ปลัดเทศบาลฯ) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ตำบลหนองหลวง ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ผู ้อำนายการกอง 
เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเรืองฤทธิ์  พิมพบุตร ปลัดเทศบาลตำบลหนอง
หลวง ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ผมได้นำเรียนให้ที่ประชุมสภาฯทราบไปแล้วนั้น ผมขอชี้แจง
เพ่ิมคือ เงินที่กันไว้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๖ ล้าน
บาท ต้องกันเงินไว้ ๕ ล้านบาท และต้องกันเงินเดือนค่าตอบแทนไว้ ๓ เดือน ทำให้เงินไม่
พอที่จะนำมาจ่ายเป็นเงินสะสมได้นะครับ ก็ขอนำเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปถึงท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทราบ ขอบคุณครับ 

/นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์..... 
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นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบมี 
(ประธานสภาฯ) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง จะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

นายประมวล ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ทรงเกียรติ 
(นายกเทศมนตรี) ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู ้อำนวยการกอง 

เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนอง
หลวงขออนุญาตชี้แจงเรื่อง อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นการแจ้งเพื่อทราบว่า
ดำเนินการไม่ได้นะครับ ผมขอท่านประธานสภาฯนำเรียนไปถึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง เรื ่อง การเสนอกระทู้ หรือ การเสนอญัตติ เพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการ
ประชุมเรามีแบบเสนอไว้แล้วตามท่ีได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทราบ ถ้า
ในการประชุมสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงจะเสนออะไร คิดอะไรได้ก็
เสนอผมคิดว่ามันจะไม่เป็นระเบียบนะครับ การบันทึกรายงานการประชุมก็จะไม่เป็นระบบ ก็
ขอฝากนะครับในการประชุมสภาฯครั้งต่อไปผมจะให้ฝ่ายที่รับผิดชอบงานกิจการสภาฯได้ส่ง
แบบเสนอกระทู้ แบบเสนอญัตติ ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ที่มีเรื่องอระไร
ที่จะเสนอ ก็ขอให้เขียนลงในแบบเสนอกระทู้ หรือแบบเสนอญัตติ ว่า ๑ , ๒ , ๓ , ๔, ๕ พูด
อะไรในที่ประชุมสภาฯ ท่านจะต้องเสนอเป็นรายลักษณ์อักษรหรือมาเสนอผู้ที่จะพิมพ์ ถ้าท่าน
จะเสนอระเบียบวาระเรื่องนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดจะเสนอเรื่องอะไร 
เพราะการประชุมสภาฯ ของเราจะหาข้อยุติยากนะครับ เพราะระเบียบวาระที่ ๖ ไม่ใช่เรื่อง
สุดท้ายนะครับผมจะยกตัวอย่างตอนที่ผมเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
เขามีถึง ๔๐ ระเบียบวาระเพราะถ้าท่านเสนออะไร เข้ามาเขา ก็จะบรรจุเป็นญัตติเข้าใน
ระเบียบวาระขออนุมัติ หรือ ขอความเห็นชอบอย่างไร ถ้าเรื่องอื่นๆ ก็เสนอเพื่อทราบไม่ใช่
เสนอเพื่อขอมติ หรือ เสนอเพื่ออนุมัตินะครับผมก็ขอนำเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึง
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงให้ทราบด้วยนะครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในการเสนอเรื่อง 
(ประธานสภาฯ) ที่จะนำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่าน

ใดมีข้อซักถามหรือจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ 

นายโชคเกษม หอมพันนา กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม 
หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ผมขอเสนอที่ประชุมสภาฯครับ กรณี
ผมเสนอ เรื่องลงในแบบเสนอกระทู้ถาม หรือ เสนอญัตติ ผมเองคิดว่าผมคงเขียนได้ไม่เกิน ๒ 
เรื่อง แต่ถ้าเวลามีการประชุมในสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านนี้ ท่านนั้นพูด ผมว่ามันจะคิดออกเรื่อง
ที่จะเสนอเข้าในสภาฯ ในครั้งนั้น ผมขอเสนอให้เป็นกระทู้ถามสดแบบนี้ได้ไหมครับ จะได้มี
เรื่องอะไรพูดกันได้เยอะ ผมก็เสนอขอให้ยังมีกระทู้ถามสด ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ญัตติต่างๆท่ีเราจะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ หรือกระทู้ที่จะบรรจุเข้าในระเบียบ 
(ประธานสภาฯ) วาระการประชุมส่วนจะเป็นกระทู้ถามสด คงจะมีตามที่ท่านโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ เสนอ แต่ก็ต้องดำเนินการตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบล
หนองหลวง ได้เสนอว่าอยากเสนอเรื่องอะไรเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ให้เสนอเป็น
ญัตติ หรือ เสนอลงในแบบกระทู้ถาม ทางฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงก็จะได้ 

                 /บรรจุเข้าในระเบียบ..... 



-๒๕- 
 

 บรรจุเข้าในระเบียบวาระ ส่วนการประชุมครั้งต่อไปผมก็จะให้ทางท่านเลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลหนองหลวง ส่งแบบเสนอญัตติ แบบเสนอกระทู้ ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
หลวง เพื่อจะได้นำไปพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่จะนำเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป มีสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ   

นายสมศรี อัมวงศ์ กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๑) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมศรี อัม
วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ผมขอเสนอเรื่องที่ ร่องระบายน้ำ เรื่องนี้ผม
ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนแรกผมก็ได้นำเรียนทางฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนอง
หลวงให้ทราบแล้วว่ามีผานรถไถไหม ซึ่งเทศบาลตำบลหนองหลวงไม่มีผมก็เลยเรียนถามทาง
ฝ่ายบริหารว่าผมจะขอนำรถไถไปดำเนินการทำร่องระบายน้ำ ช่วงถนนทางไปนากำนันคนเก่า 
แต่ไม่เคยปรับปรุงสักทีเลยการสัญจรไปมาของชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนนเส้นทางนั้นเป็นไปด้วย
ความยากลำบาก ผมก็เลยจ้างรถไถให้ไปดำเนินการเรื่องดังกล่าวจนแล้วเสร็จค่าจ้างรถก็น่าจะ
ประมาณ ๑,๐๐๐.-บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) จะเหลือก็แต่ขยะมูลฝอยในบริเวณดังกล่าว ผมก็
เลยอยากจะเสนอให้ทางสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทราบ     

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านสมศรี อัมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ที่นำเรื่อง การทำ 
(ประธานสภาฯ) ร่องระบายน้ำในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ ๒ ถนนเส้นทางไปนากำนันเก่า ก็ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว

ท่านได้ไปว่าจ้างรถให้มาดำเนินการในวงเงิน ๑,๐๐๐. -บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ผมขอหารือว่า
ในส่วนของงบประมาณ ๑,๐๐๐.- บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ที่ท่านสมศรี อัมวงศ์ สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลหนองหลอวง เขต ๑ ได้ทดรองจ่ายไปแล้วนั้น ทางสภาเทศบาลตำบลหนอง
หลวงของเราจะทำอย่างไร ก็ขอความคิดเห็นจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงทุก
ท่านครับ  

นายนราวิชญ์ สายกัน กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๑) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนราวิชญ์ 
สายกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ผมขอฝากไปถึงท่านสมศรี อัมวงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ผมอยากให้ท่านใช้งบประมาณส่วนตัวเพ่ือ
ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพราะว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของท่านครับ  

นายสมศรี อัมวงศ์ กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๑) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมศรี อัม
วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ตามท่ีผมได้นำเรียนให้ที่ประชุมสภาฯทราบ
แล้วนั้น ผมก็ขอนำเรียนเรื่องนี้ผ่านท่านประธานสภาฯไปถึงฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนอง
หลวง ได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับ เนื่องจากก่อนดำเนินการผมได้นำเรียนหารือทางฝ่ าย
บริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงให้ทราบแล้ว ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านสมศรี อัมวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ที่ได้เสนอเรื่อง 
(ประธานสภาฯ) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพื่อให้ทางสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ทราบ ผมจะได้

นำเรียนฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงให้ทราบเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไป มี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

/นายไพบูลย์..... 



-๒๖- 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(รองประธานสภาฯ) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายไพบูลย์  
กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ทำหน้าที่รองประธานสภาฯ ผมขอ
สอบถามทางฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาฯ สรุปทางฝ่ายบริหารได้เสนอเรื่อง การประชุม
สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๓ 
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อขอมติหรือเปล่าวครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ผมขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ  
(ประธานสภาฯ) 

นายประมวล ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ทรงเกียรติ 
(นายกเทศมนตรี) ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู ้อำนวยการกอง 

เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนอง
หลวงขออนุญาตชี้แจง เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายบริหาร
เทศบาลตำบลหนองหลวงแจ้งเพื่อทราบ เรื่องนี้จะไม่ต้องขอมติที่ประชุมสภาฯ เพราะว่ามัน
ดำเนินการไม่ได้ ขอบคุณครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯทราบครับ  
(ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(รองประธานสภาฯ) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายไพบูลย์  
กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ทำหน้าที่รองประธานสภาฯ ผมมี
เรื่องท่ีขอเสนอ จำนวน ๒ เรื่อง เรื่องท่ี ๑ ผมขอเสนอทางฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวง
ผ่านท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ให้จัดหารถแบคโฮมาดำเนินการพังขัน
กันดินขุดไว้เป็นล็อคๆที่หนองหลวงให้ทะลุถึงกันเพื่อให้น้ำมีระดับเท่ากันมันจะดีไหมครับ เรา
จะได้ไม่มีปัญหาในระยะยาวต่อไป คือต้องไปหาเครื่องสูบน้ำเติมน้ำประปาก่อนที่จะถึงฤดูฝน  
เรื่องที่ ๒ เรื่องตลาดนัดคลองถม ทางเทศบาลตำบลหนองหลวงดำเนินการจัดการเองได้ไหม
ครับ เพราะความสามารถของเราก็ม ี ตอนนี ้ตลาดนัดคลองถมผู ้ท ี ่ได ้ส ัญญาเขามาถือ         
อภิสิทธิ์ในพื้นที่ ขณะศาลาแปดเหลี่ยมสำหรับพักเพื่อรอรถโดยสาร ชาวตำบลหนองหลวงเคย
ใช้ร่วมกัน ชาวบ้านเคยไปนั่งพักตรงนั้นเพื่อรอรถโดยสารจะเดินทางไปไหนมาไหน เดียวนี้ใช้
ไม่ได้เลยครับเพราะเขาเอาลวดหนามมากั้นเพ่ืออะไร ขณะที่ตลาดนัดคลองถมมาลงแค่เดือนละ 
๔ ครั ้ง แต่มีอภิสิทธิ์ ใช้พื ้นที่ตรงศาลาแปดเหลี ่ยม ผมว่าเทศบาลตำบลหนองหลวงน่าจะ
ดำเนินการเองเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ขอนำเรียนฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวง ผ่าน
ท่านประธานสภาฯ ครับ   

นายเฉลิมชัย ปทุมพงษ์ ขณะนี้เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ซึ่งการประชุมสภาฯ อยู่ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ ซ่ึงท่าน 
(ประธานสภาฯ) ไพบูลย์  กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ได้เสนอเรื่องผ่านไปถึงฝ่าย

บริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงหลาย จำนวน ๒ เรื่อง ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ชี้แจงให้ที่
ประชุมสภาฯทราบ ผมจึงขอหารือที่ประชุมสภาฯ ว่าจะพักการประชุมสภาฯ ก่อนประมาณ 

 
/๒๐ นาที ..... 



-๒๗- 

 ๒๐ นาที เพื่อพักรับประทานอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนไหมครับ ขอมติที่ประชุม
สภาฯ ครับ  

มติที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง มีมติให้พักการประชุมสภาฯ ตั้งแต่งเวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ถึง 
เวลา ๑๒.๕๐ นาฬิกา ใช้เวลาพัก ๒๐ นาที และให้เริ่มประชุมสภาฯ ต่อเวลา ๑๒.๕๕ นาฬิกา 

 -เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ จำนวน – เสียง 
 -งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง/ประธานสภาฯ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ พักประชุมสภาฯ ครับขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง และฝ่ายบริหาร 
(ประธานสภาฯ) เทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่านพร้อมกันที่ห้องประชุมสภาฯ เวลา ๑๒.๕๕ นาฬิกาเพ่ือประชุมสภาฯต่อนะครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขณะนี้เวลา ๑๒.๕๕ นาฬิกา ได้เวลานัดหมายประชุมสภาฯเทศบาลตำบลหนองหลวงต่อครับ 
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ซึ่งท่านไพบูลย์  กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง

หลวง เขต ๒ ได้เสนอเรื่องผ่านไปถึงฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงหลาย จำนวน ๒ 
เรื่อง ลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ 

นายประมวล ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ทรงเกียรติ 
(นายกเทศมนตรี) ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู ้อำนวยการกอง 

เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนอง
หลวง ตามที่ท่านไพบูลย์ กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ได้เสนอ
เรื่องเพื่อให้ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงพิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง เรื่องที่ ๑.ผมมี
แนวคิดอยู่แล้วนะครับว่าจะทำแต่ว่าต้องดูงบประมาณก่อน งบประมาณเกินกว่าที่ผมนำเรียน
งบประมาณเกินกรอบมันจะต้องนำบรรจุเข้าในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ ผมเห็นมา ๖ , ๗ ปีก็สูบน้ำอยู่อย่างนี้ เรื่องที่ ๒. ตลาดนัดคลองถมตอนนี้ผมก็ยัง
ไม่ได้ต่อสัญญาให้ปัญหาถ้าเทศบาลตำบลหนองหลวงทำเอง ๑.คนที่จะมาลงตลาด ๒.จำนวน
วัน สมมุติว่าคนที่ได้ตลาดคลองถมได้สัญญา ผู้ที่มาขายจะต้องตามเขาไปอีกเรื่อยๆ ซึ่งถ้าเราทำ
เองแล้วใครจะมาลงวันนี้กำลังคิดอยู่ถ้าเราทำแม่ค่าทางอื่นวันที่เราลงเขาจะมาไหม เหมือนกับ
ยกตลาดสดออกมาใกล้ตลาดคลองถมหรือเปล่าครับ ๓.ผู้ดูแลรถ ๔.ผู้เก็บขยะ ๕.อสม.เราก็มี
ค่าบริการนะครับอันนี้ผมคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไร ซึ่งผมเองโดยเฉพาะศาลาแปดเหลี่ยมผมมี
โครงการแล้ว ให้ช่างกำลังออกแบบประมาณการคือบริเวณสงวนเลยนะครับ ผมเชื่อได้แน่ว่าทำ
เสร็จให้คนเช่าปีละ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท หรือ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าเรากำลังดู
อยู่ว่าเราจะทำอย่างไร ขอให้เราพูดคุยกันก่อนนะครับ อาจจะเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหนองหลวงมาพูดคุยกันก่อนว่าเราจะทำอย่างไร อะไรที ่ม ันเหมาะสมที ่ม ันเป็น
ผลประโยชน์เราก็จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลตำบลหนองหลวงของเราขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกไหม

ครับ 

นายนราวิชญ์ สายกัน กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๑) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนราวิชญ์ 
สายกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ผมขอฝากคำถามผ่านท่าน 

/ประธานสภาฯ..... 



-๒๘- 

                               ประธานสภาฯไปถึงฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวง และเจ้าหน้าที่ผู ้ที ่ทำหน้าที่งาน
สาธารณสุข เพราะดูไลน์แล้วมีคำสั่งให้งดคัดกรอกผู้ที่จะมาใช้บริการตลาดสดตำบลหนองหลวง 
ไม่ทราบว่าท่านดูไลน์ดูสถานการณ์ของจังหวัดสกลนครบ้างไหมครับ ที่อำเภอวานรนิวาส  
อำเภออากาศอำนวย อำเภอกุดบาก อำเภอวาริชภูมิ ทั้งทรายมูลเด็กนักเรียนก็ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา –๒๐๑๙ สถานการณ์โควิด – ๑๙ ยังแย่อยู่นะครับ ส่วนมาก อสม. ที่อื่นเขาทำกันเขาก็
ไม่ได้ต้องการค่าตอบแทนกัน แล้วทำไมท่านสั่งปิดตลาดได้ผมขอนำเรียนท่านประธานสภาฯ
ผ่านไปถึงฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงด้วยครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา –๒๐๑๙ ก็เป็นที่หนักใจแม้แต่ 
(ประธานสภาฯ) รัฐบาลเองพูดถึงวัคซีนก็ยังไม่ไปไหนมาไหน เทศบาลตำบลหนองหลวงของเราก็น่าจะรับ

นโยบายมาจากหน่วยเหนือมานะครับ ผมก็ขอเรียนเชิญทางท่านผู้บริหารเทศบาลตำบลหนอง
หลวงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯทราบครับ  

นายประมวล ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ทรงเกียรติ 
(นายกเทศมนตรี) ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู ้อำนวยการกอง 

เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนอง
หลวง เรื่องนี้ผมยังไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่พูดกันภายในนะครับด้วยความเกรงใจ  อส
ม.ที่ผมทราบมา และผมขอหารือกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานสาธารณสุข ก่อนว่าในการดำเนินการ
ไม่มีหนังสือสั่งการหรอกนะครับ แต่มีระเบียบของ สคบ. ตลาดสดต้องทำอย่างไรบ้าง ๑ , ๒, ๓ 
ผมก็ไม่ได้เซ็นคำสั่งเพราะว่า อสม. เป็นหน่วยงานที่อยู่นอกกรอบความรับผิดชอบของเทศบาล
ฯ ความจริงงบประมาณส่วนนี้น่าจะไปอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ คือมันเป็นการแย่ง
มวลชน เมื่อก่อนเป็นสถานีอนามัยถ้าเป็นตามกฎหมายการกระจายอำนาจ สถานีอนามัยต้อง
โอนเข้ามาท้องถิ่น แล้ววิธีแก้กระทรวงสาธารณสุขก็คือตั้งเป็นโรงพยาบาลชุมชน มันก็เลยมี
ปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการตอนนี้ อสม. การปฏิบัติก็ต้องมีคำสั่งจาก รพ.สต. ส่วนเทศบาล
ตำบลหนองหลวงของเราก็คือต้องขอความร่วมมือกับ อสม.อันนี้คือข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ใน
ขณะนี้ สำหรับเรื่องที่ผมจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและจะประสาน รพ.สต.ตำบลหนอง
หลวงว่าจะดำเนินการอย่างไรก็ขอนำเรียนให้ที่ประชุมสภาฯทราบนะครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ)             ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มอีกไหมครับ 

นายโชคเกษม หอมพันนา กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม 
หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ผมขอเสนอเรื่องตลาดนัดคลองถม 
ผมคิดเหมือนกับท่านไพบูลย์ กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ทำ
หน้าที่รองประธานสภาฯ ผมก็ขอโอกาสให้เทศบาลตำบลหนองหลวงได้ดำเนินการไปอีก ๑๐ ปี 
บ้าง ถ้าไม่ไหวก็ให้ฝ่ายอื่นดำเนินการต่อ ตรงนี้ผมเชื่อแน่ว่าไม่ต้องออกไปหาพ่อค้า-แม่ค้า คน
ชอบขายเขาจะมาเองเขาเคยขายตรงไหนเขาก็ต้องมา เราอย่างไปกลัวว่าจะไม่มีพ่อค้า -แม่ค้า 
บ้านเรามีคนจำนวนมากจะขายได้ดี ก็ดูตัวอย่างบริเวณรอบตลาดสดตำบลหนองหลวงแถวต้น
ราชพฤกษ์ เดียวนี้มีพ่อค้า-แม่ค้าเต็มไปหมดเลยเหลืออีกอย่างบริเวณรอบตลาดสดตำบลหนอง
หลวง ตรงต้นราชพฤกษ์เทศบาลตำบลหนองหลวงของเราน่าจะเทคอนกรีตถ้าเราทำเสร็จบ้าน 

 
/เราเป็นทางผ่าน..... 



-๒๙- 

 เราเป็นทางผ่านของผู้เดินทางสัญจรไปมา ผู้สัญจรไป-มา น่าจะมาใช้บริการตลาดนัดคลองถม 
 ของเราเพราะสนามคลองถมก็ติดถนนลาดยางเราน่าจะทำเป็นห้องแบ่งเป็นล็อค ยิ่งจะดูสวย

และเศรษฐกิจบ้านเราก็น่าจะดี อย่าไปคิดว่าจะไม่มีพ่อค้า –แม่ค้ามาขาย ถ้าเราทำเสร็จก็จะมี
พ่อค้าแม่ค้ามาเช่าทำให้เรามีภาษีเข้าเทศบาลตำบลหนองหลวงเพิ่มมากขึ้น ทุกอย่างที่เราทำ
รายได้ก็น่าจะเข้ามาเทศบาลฯของเรา ผมก็ขอฝากฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาฯว่าเราจะ
ทำอย่างไรดีกับเรื ่องตลาดคลองถม ผมก็ขอเสนอเรื่องตลาดนัดคลองถมไว้เพียงแค่นี ้ครับ
ขอขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ที่ได้เสนอ 
(ประธานสภาฯ) เรื่องถึงฝ่ายบริหารเทศบาลตำหนองหลวงเพ่ือพิจารณา มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง

หลวงท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

นายไพบูลย์  กาบไกรแก้ว กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(รองประธานสภาฯ) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายไพบูลย์  
กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ทำหน้าที่รองประธานสภาเทศบาล
ตำบลหนองหลวง ผมขอนำเรียนไปถึงท่านนราวิชญ์ สายกัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
หลวง เขต ๑ ผ่านท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนราวิชญ์ สายกัน พูดผมได้ไปตลาดสดตำบล
สว่างแดนดิน ผมไม่เห็น อสม. มาตรวจคัดกรองเลยนะครับ ทั้งท่ีเป็นตลาดใหญ่ด้วย ที่ตลาดสด
ตำบลส่องดาวก็ไปแต่ที่ตลาดสดตำบลส่องดาวก็จะมี อสม.ตรวจนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านไพบูลย์ กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ทำหน้าที่ 
(ประธานสภาฯ) รองประธานสภาฯ ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯทราบ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง

หลวง ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

นายศิวกร นามเดช กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายศิวกร 
นามเดช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ผมขอเสนอเรื่อง  ตลาดนัดคลองถม   
ถ้าเทศบาลตำบลหนองหลวงจัดตลาดนัดคลองถมเอง รายได้ที่เข้าเทศบาลฯก็จะเพิ่มมากขึ้น
เพราะผมไปขายของอยู่ที่ตลาดนัด ๑๒ ปี ผมย่อมรู้ดีว่าการตลาดนั้นเป็นอย่างไรและพ่อค้า-
แม่ค้าทำการค้าขายในตลาดอย่างไร ผมจะให้ข้อมูลกรณีเมื่อเราตกลงกันแล้วสมมุติว่าเทศบาล
ฯ จะจัดการตลาดนัดคลองถมเองเงินที่มาสะพัดอยู่ที่ตำบลหนองหลวงอาทิตย์หนึ่งเกือบ ๑ 
ล้านบาท ผมดูแล้วคนตำบลหนองหลวงที่เป็นพ่อค้า-แม่ค้ามีอยู่ไมเ่กิน ๒๐ คน เงิน ๑ ล้านบาท
กลายเป็นชุมชนอื่นที่มาเอาไป ถ้าสมมุติว่าเทศบาลตำบลหนองหลวงจัดการเองก็จะเป็นการ
สนับสนุนคนตำบลหนองหลวงของเรา และก็จะเกิดผลประโยชน์ขึ ้นให้กับชุมชนของเรา 
รายละเอียดของพ่อค้า-แม่ค้าตอนนี้เขาถามผมมาว่าเมื่อไหร่จะเปิดตลาดนัดคลองถมก่อนที่จะ
มาขายของที่ตลาดนัดคลองถมพ่อค้า-แม่ค้าเขารู้วันของเขาสมมุติว่าวันพฤหัสบดีเขาก็จัดวัน
พฤหัสบดีของเขา วันพุธเขาก็ไปวันลงตลาดวันพุธของเขาไม่เกี่ยวกับนายทุนไม่เกี่ยวกับเถ้าแก่
ไม่เกี่ยวกับคนที่มาจัดเขาดูวันที่ขายดีสมมุติว่าวันพฤหัสบดีเป็นตลาดนัดคลองถมตำบลหนอง
หลวงขายดี เขาก็จะจัดล๊อคของเขาเอาไว้วันนั้นพ่อค้า-แม่ค้า เขาก็จะมาตลาดนัดคลองถมวัน
พฤหัสบดีให้ได้ เช่นเขาอยู่อุดรธานี อยู่ขอนแก่น พ่อค้า-แม่ค้าก็วิ่งรถมาเพราะเขตนี้ตำบลหนอง
หลวงขายดี ยอดขายได้สูงคนซื้อเยอะถึงจะไกลเท่าไหร่เขาก็ต้องมาเพราะว่าตลาดนัดคลองถม
ตำบลหนองหลวงเป็นตลาดใหญ่ที่สุดกว่าทุกตลาดที่ผมเคยไป และขายดีที่สุดที่ผมเคยขาย                    

                                                                                                                            /เมื่อก่อนผม..... 



-๓๐- 
 

 เมื่อก่อนผมเคยทำยอดขายได้วันพฤหัสบดีวันเดียวขายได้ถึง ๒,๐๐๐.-บาท ผมเดินนับดูคนที่มา
ขายของที่ตลาดนัดน่าจะมี ๓๐๐ ร้านค้าพอผมนับไปผมก็มาดูว่ามีคนในชุมชนตำบลหนอง
หลวง ไหมมีก็ไม่เกิน ๒๐ รายถ้าสมมุติว่า ๒๐ รายเงินที่สะพัดอยู่ที่ตำบลหนองหลวง ๑ ล้าน
บาท เราเฉลี่ยร้านละ ๓,๐๐๐-.บาท คนตำบลหนองหลวงของเราจะได้ประโยชน์เท่าไหร่ แต่
เงินส่วนมากเป็นของพ่อค้า-แม่ค้าที่อ่ืนเป็นผู้รับผลประโยชน์ แล้วทำไมคนในชุมชนตำบลหนอง
หลวงทำไมไม่มาขายเพราะนายทุนกีดกันคนที่มาจากตลาดนัด เขาไม่ยอมให้เข้าไปขายของถ้า
ให้เข้าไปขายของก็ให้เสียค่าวางขายของที่มีราคามาก บางคนเอาผักมาขาย ๑๐๐ บาท ต้องเสีย
ค่าท่ีวางขาย ๘๐ บาท แล้วพ่อค้า-แม่ค้าในชุมชนของเราจะได้อะไรครับ ผมเคยถามเขาว่าทำไม
ไม่ให้พ่อค้า-แม่ค้าในชุมชนตำบลหนองหลวงเข้ามาขายของ ผู้จัดการตลาดนัดคลองถมเขาบอก
ว่ามีคนของเขาอยู่แล้วและเขาก็กีดกันพ่อค้า-แม่ค้าในชุมชนของเรา กีดกันทุกคนแม้แต่คนเฒ่า
คนแก่ที่จะเอาของที่ปลูกจะเอาเข้ามาร่วมขายแค่นัดเดียวบางพื้นที่ไม่ถึง ๑ เมตร แต่เ ขาเก็บ
ค่าท่ี ๒ เมตรขึ้นไป ตารางเมตรละ ๕๐ บาท เขาลดให้เหลือ ๘๐ บาท บางคนที่มาหาผมเพ่ือให้
ผมหาที่ให้ลงขายของหน่อยผมก็ไปคุยกับผู้จัดการตลาดเขาบอกผมว่า ให้ลงขายของที่ตลาด
ไม่ได้และผมก็รู้สึกเจ็บใจว่าทำไม ตลาดนัดคลองถมอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองหลวงทำไมเทศบาล
ตำบลหนองหลวงไม่ทำเอง ทำไมให้นายทุนมาควบคุมสถานที่ของเราอย่างเช่นพื้นที่สนามเรา
ถมไว้ให้พื้นเรียบ แต่ทำไมนายทุนนำรถมาไถมาทำเป็นล็อคๆ และศาลาแปดเหลี่ยมทำไม
นายทุนล้อมไว้หมดมีการตั้งเสาไฟฟ้าขึ้นให้เกะกะ ตรงนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้อนุญาตให้นายทุน
ดำเนินการในเรื่องนี้ทั้งๆ ที่เขามาใช้ตลาดนัดคลองถมของเราแค่อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง อันนี้ผมคิด
ว่าทำไม่เหมาะสมผมขอเสนอว่าถ้าเทศบาลตำบลหนองหลวงจะดำเนินการทำตลาดนัดคลอง
ถมเอง ก็ให้เราทำใบปลิวประชาสัมพันธ์เพื่อแจกพ่อค้า-แม่ค้าในพื้นที่ตำบลหนองหลวงใครมี
ความประสงค์จะเข้ามาขายของที่ตลาดนัดคลองถมเราก็จัดเฉพาะวันพฤหัสบดี วันอื่นเราไม่
เกี่ยวกับเขาไม่ต้องเป็นห่วงพ่อค้า-แม่ค้าว่าจะไม่มีที่สำหรับขายของตลาดนัดคลองถม เพราะวัน
หนึ่งตลาดนัดคลองถมมีหลายหมู่บ้านสมมุติว่าวันพฤหัสบดีบ้านหนองหลวง วันพฤหัสบดีบ้าน
หนองทุ่มก็มีและหลายหมู่บ้านก็มีตลาดนัดคลองถมในวันพฤหัสบดีเหมือนกัน เป็นอย่างนี้ทุก
อาทิตย์ผมขอนำเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปถึงฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงทุก
ท่าน คือสมมุติว่าให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงมีบทบาทมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการตลาดนัดคลองถม เช่นสมมุติว่าฝ่ายบริหารเทศบาลฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ ๑ คน ลงพื้นที่ในวันที่จัดตลาดนัดคลองถมตำบลหนองหลวง และให้สมาชิกสภาฯ 
จำนวน ๒ คนติดตามเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองหลวง สมาชิกสภาฯก็
จัดเก็บบัตรที่เหลือและนำยอดมาเช็คด้วยกันกับเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ว่าตรงกันเหลือไม่ 

  เรื่องขยะตลาดนัดคลองถม สำหรับขยะท่ีเกิดขึ้นในตลาดนัดคลองถมที่เกิดจากพ่อค้า-
แม่ค้า สมมุติว่าวันนี้ขายเสร็จพ่อค้า-แม่ค้าจะต้องเก็บขยะของท่านใส่ถุงไว้เพื่อรอรถจาก
เทศบาลตำบลหนองหลวงมาเก็บไปอีกทีและค่าจัดเก็บก็พิจารณาตามความเหมาะสมแต่
ปัจจุบันเรื่องขยะคนจัดตลาดนัดคลองถมเขาจ้าง ๒,๐๐๐.-บาท แต่พ่อค้า-แม่ค้าไม่ได้เก็บขยะ
ใส่ถุงให้เราพ่อค้า-แม่ค้าทิ้งขยะไว้ตรงล็อคของใครของมัน ถ้าเราทำชุมชนของเราไม่ได้เงินเรื่อง
ขยะโดยการจ้างชุมชนของเรา ถ้าฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงจะดำเนินการเองผมจะ
เอาข้อมูลจากพ่อค้า-แม่ค้าโดยเชิญเขาไปพูดหลายๆคนให้เทศบาลตำบลหนองหลวงได้
รับทราบข้อมูล ซึ่งผู้จัดการตลาดนัดคลองถมตำบลหนองหลวงบางทีก็ไม่ได้ให้ความเป็นธรรม
กับพ่อค้า-แม่ค้า ที่มาลงตลาดบางรายก็โดนเขาเอาเปรียบผมจึงอยากให้เทศบาลตำบลหนอ
หลวงดำเนินการเองเรื่องตลาดนัดคลองถม ถ้าวันนี้เรากล้าทำวันข้างหน้าเราจะมีรายได้จาก
การจัดเก็บเข้าเทศบาลตำบลหนองหลวง ขอนำเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปถึงฝ่ายบริหาร 

/เทศบาลตำบล..... 



-๓๑- 
 
 เทศบาลตำบลหนองหลวง เพ่ือโปรดพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านศิวกร นามเดช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ที่ได้เสนอเรื่อง  
(ประธานสภาฯ) การบริหารจัดการเรื่องตลาดนัดคลองถมตำบลหนองหลวง เพื่อให้ทางฝ่ายบริหารเทศบาล

ตำบลหนองหลวงได้พิจารณามีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงจะซึกถามหรืออภิปราย
เพ่ิมอีกไหมครับ 

นายไพบูลย์ กาบไกรแก้ว กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(รองประธานสภาฯ) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายไพบูลย์  
กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ทำหน้าที่รองประธานสภาเทศบาล
ตำบลหนองหลวง ผมขอนำเรียนเพ่ิมเติมเรื่อง การบริหารจัดการตลาดนัดคลองถมตำบลหนอง
หลวง เรื ่องนี้ผมเคยเสนอให้ทางฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงชุดเดิมแล้ว คือฝ่าย
บริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงชุดเดิมกลัวว่าจะไม่มีพ่อค้า-แม่ค้ามาลงตลาดแต่ผมเชื่อนะ
ครับว่าทำเลตลาดนัดคลองถมตำบลหนองหลวงของเรา เป็นทำเลที่ดีที่สุดตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน
สถานที่จอดรถก็มีผมเชื่อว่าเทศบาลตำบลหนองหลวงน่าจะทำได้ขอบคุณครับ   

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านไพบูลย์ กาบไกรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ทำหน้าที่ 
(ประธานสภาฯ) รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะซักถามหรือ

อภิปรายเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ  

นายสุพัฒน์ สองสี กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุพัฒน์ 
สองสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ผมขอเสนอว่าเรื่องทำตลาดนัดคลองถม
ตำบลหนองหลวงหรือไม่ทำนั้นให้คุยกันทีหลังได้ไหมครับ ผมขอชี้แจงเรื่อง ตลาดนัดคลองถม
ครับ ผมกลัวพ่อค้า-แม่ค้า ของคนในชุมชนตำบลหนองหลวง กรณีท่ีได้ที่ตลาดนัดคลองถมแล้ว
มาลงตลาดขายของแค่ครั้งเดียว หรือ ๒ ครั้ง ก็ขายที่ให้กับคนนอกพื้นที่ล็อคละ ๔๐,๐๐๐.-
บาท ถึง ๕๐,๐๐๐.-บาท หรือ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ครับถ้าฝ่ายบริหารกลัวที่จะทำเรื่องตลาดนัด
คลองถมผมขอให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาดูก่อนนะครับขอบคุณครับ  

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขณะนี้เวลาที่ใช้หารือกันเรื่อง การบริหารจัดการตลาดนัดคลองถมตำบลหนองหลวง ก็ได้ใช้ 
(ประธานสภาฯ) เวลามาล่วงเลยมามากแล้วนะครับ ซึ่งตามที่ท่านศิวกร นามเดช สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

หนองหลวง เขต ๒ ได้เสนอเรื่องให้ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงต้องพิจารณาหา
แนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องที่จะสามารถดำเนินการได้ผมก็ขอเรียน
เชิญทางฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯทราบครับ   

นายประมวล ศรีมา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงที่ทรงเกียรติ 
(นายกเทศมนตรี) ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง  
  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ท่านปลัดเทศบาล ผู ้อำนวยการกอง 

เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประมวล ศรีมา นายกเทศมนตรีตำบลหนอง
หลวง ผมขอชี้แจงเรื่อง ตลาดนัดคลองถมตำบลหนองหลวง ผมก็ไม่เชี่ยวชาญคือฝ่ายบริหารก็
รับไว้ ๒ ข้างนะครับ โดยผู้จัดการตลาดพ่อค้าแม่ค้าก็ไลน์มาถามผมว่าเมื่อไหร่จะเปิดตลาดนัด
คลองถม ถ้าท่านไม่เป็นผมท่านจะไม่รู้นะครับฉะนั้นผมอยากให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หนองหลวง เสนอเรื่อง การบริหารจัดการตลาดนัดคลองถมเข้ามาเป็นญัตตินะครับเพ่ือจะได้ 

/พิจารณาเป็นข้อๆ..... 



-๓๒- 

 พิจารณาเป็นข้อๆไปมันจะได้เป็นระเบียบเรื่อง ขยะตลาดนัดคลองถมจะทำอย่างไร คนเก็บขยะ
ตลาดนัดคลองถมจะทำอย่างไรจะให้บริการอย่างไร ผมจะเอารายละเอียดมาให้ฝ่ายสภาฯได้
พิจารณาและลงมติในเรื่องที่ท่านเสนอญัตติเข้ามา เห็นไหมครับถ้าท่านพูดตอนนึกได้โดยไม่ได้
เสนอญัตติผมว่ามันจะไม่เป็นระเบียบนะครับการบริหารก็จะไม่เป็นระบบนะครับ ประโยชน์
ของการเสนอญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯฉะนั้นผมก็ขอเสนอท่านประธานสภาฯว่า
ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเสนอญัตติ เรื่อง การบริหารจัดการตลาดนัดคลองถม 
เข้ามาเพื่อจะได้เปิดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการตลาดนัดคลองถม 
เพราะตอนนี้เราจะช้าไม่ได้เลยนะครับเพราะคะแนนเสียงที่ได้มานั้นจะลดลงไม่เฉพาะผม 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงด้วยนะครับ คนอยากเปิดตลาดก็ใจร้อนโดยขอว่าเอา ๒ 
วันเอา ๓ วันได้ไหมครับฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบด้วยกันโดยผมจะให้ทางฝ่ายบริหารเทศบาล
ตำบลหนองหลวง พิจารณาเรื่องนี้ให้จบนะครับจะได้สบายใจผมก็ขอนำเรียนท่านประธานสภา
ฯว่าให้เปิดสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเพื่อพิจารณาเรื่อง การบริหารจัดการตลาดนัดคลอง
ถมอีกสักครั้งนะครับ ในสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๒ นี้นะครับขอขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) ทราบ และตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงได้เสนอว่าให้สมาชิกสภาฯ เสนอเรื่อง

ต่างๆที่จะนำเข้าระเรียบวาระการประชุมสภาฯต้องเสนอเป็นญัตติ เพื่อจะได้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการประชุมสภาฯครั้งต่อไปนะครับมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  

นายโชคเกษม หอมพันนา กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม 
หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ผมขอเสนอเพิ่มเติมเรื่องตลาดนัด
คลองถมตำบลหนองหลวง ผมขอเสนอว่าอยากให้ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงได้
พิจารณาและทำให้ได้นะครับเช่นวันนี้ได้พ่อค้า-แม่ค้ามา ๕ ราย อาทิตย์หน้า พ่อค้า-แม่ค้า มา 
๖ ราย เดียวก็เต็มล็อคตลาดนัดคลองถมแน่นอนครับ ผมกลัวว่าทางฝ่ายบริหารจะไม่กล้าทำถ้า
ทางฝ่ายบริหารสามารถทำได้ผมว่าตำบลหนองหลวงจะเจริญมากกว่านี้มันเป็นแหล่งเศรษฐกิจ 
เดียวหน้าฝนเขาก็ขึ้นไปหาของป่าลงมาขายตอนนี้ในตลาดสดพ่อค้า-แม่ค้าก็ล้นออกมา ผมขอ
เสนออีกเรื่องท่านบุญเพ็ง อินธิสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ ฝากมาว่า  
ถนนในพื้นที่ตำบลหนองหลวงทางไปบ้านโคกดินแดง หมู่ที่ ๒ บริเวณร้านซ่อมรถฝั่งขาวมือดิน
มันสไลด์ ผมก็ขอนำเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปถึงฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงได้
พิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ขอบคุณท่านโชคเกษม หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ที่ได้เสนอ 
(ประธานสภาฯ) เรื่อง การบริหารจัดการตลาดนัดคลองถม และเรื่องถนนดินสไลด์ หมู่ที่ ๒ บริเวณร้านซ่อมรถก็

ขอนำเรียนฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับ ผมก็ขอ
ฝากถึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ให้เสนอญัตติเรื่อง การบริหารจัดการตลาดนัด
คลองถม เข้ามาได้เลยนะครับเพื่อที่สภาเทศบาลตำบลหนองหลวงจะได้ทำหนังสือนัดประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ต่อไปมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนอง
หลวงท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

 
/นายโชคเกษม..... 



-๓๓- 

นายโชคเกษม หอมพันนา กราบเรียนท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ท่านนายกเทศมนตรี 
(สมาชิกสภา ทต. เขต ๒) ตำบลหนองหลวง ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโชคเกษม 
หอมพันนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ ผมขอเสนอเรื่องการประชุมสภาฯ
ครั้งต่อไปเป็นวันจันทร์ หรือ อาทิตย์หน้าจะได้ไหมครับ 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ การตัดสินใจผมจะต้องหารือกับทางฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวงว่าทกุฝ่ายจะว่างหรือ 
(ประธานสภาฯ) ไม่หรือติดภารกิจและหาเวลาที่เหมาะสมประกอบกับการเสนอญัตติเรื่อง การบริหารจัดการ

ตลาดนัดคลองถม เสนอเข้ามาเพื่อให้สภาเทศบาลฯนัดประชุมสภาฯต่อไปนะครับ มีสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง จะเสนอเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

ที่ประชุม  (ไม่มี) 

นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันนี้ก็ได้ประชุม 
(ประธานสภาฯ)  ครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

และขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ผมขอปิดการประชุมสภาฯ ครับ  

ปิดประชุม  เวลา  ๑๖.๓๒ น.     
 

(ลงชื่อ)   นายศราวุฒิ  ศรีคำ     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (  นายศราวุฒิ  ศรีคำ  ) 

                                                  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 

     (ลงชื่อ)   นายสุพัฒน์  สองสี     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          ( นายสุพัฒน์  สองสี ) 

                                                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๒ 

(ลงชื่อ)  นายนราวิชญ์ สายกัน   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายนราวิชญ์ สายกนั ) 

                                                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 

(ลงชื่อ)   นายชัยวิชิต  บุญเกื้อ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายชัยวชิิต  บุญเกื้อ ) 

                                                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เขต ๑ 
 
(ลงชื่อ) นายเฉลิมชัย ประทุมพงษ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       ( นายเฉลิมชัย  ประทุมพงษ์ ) 

                                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 
 
 


